
 
(ส าเนา) 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
สมัยสามัญที ่๔/๒๕๕๘ 

เมื่อวันจันทร ์ ที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

-------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชือ่ หมายเหตุ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 
๑๘. 
๑๙. 
๒๐. 
๒๑. 
๒๒. 
๒๓. 

 

นางประยัติ  ศรีอุ่น 
นายบุญถัน  นาอุดม 
นายสํารอง  ปัตตาทานัง 
นายไสว  ศรีอุ่น 
นายสมคิด  ขําโพธิ์ 
นายบุญยม  หนูนา 
นายสถิตย์  อันนารี 
นายเสมือน  นาอุดม 
นางดุสิต  มูลหล้า 
นายสุริยา  ศรีกุฏ 
นายสม  นาแพง 
นายสุวรรณ์  นาอุดม 
นายนราศักดิ์  พิมสาร 
นายสุพจน์  ทิพวัฒน์ 
นายวันชัย  ปุ้งโพธิ ์
นางกนกนาถ  จันทร์สี 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา 
นายสมพร  บุญประสพ 
นายนนทกานต์  นาอุดม 
นายโสพิน  แก้วอุดร 
นายวิเชียร  ดวงจุมพล 
นายพรจิต  สนอุป 
นายจํานงค์  หน่ายโสก 
 

สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 
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สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 
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สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 
ประธานสภา อบต.แวงน้อย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 
เลขานุการสภา อบต.แวงน้อย 
 

ประยัติ  ศรีอุ่น 
บุญถัน  นาอุดม 
สํารอง  ปัตตาทานัง 
ไสว  ศรีอุ่น 
สมคิด  ขําโพธิ์ 
บุญยม  หนูนา 
สถิตย์  อันนารี 
เสมือน  นาอุดม 
ดุสิต  มูลหล้า 
สุริยา  ศรีกุฏ 
สม  นาแพง 
สุวรรณ์  นาอุดม 
นราศักดิ์  พิมสาร 
สุพจน์  ทิพวัฒน์ 
วันชัย  ปุ้งโพธิ ์
กนกนาถ  จันทร์สี 
กิตติศักดิ์  ศรีโยธา 
สมพร  บุญประสพ 
นนทกานต์  นาอุดม 
โสพิน  แก้วอุดร 
วิเชียร  ดวงจุมพล 
พรจิต  สนอุป 
จํานงค์  หน่ายโสก 
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ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นางนิรดาพร  ปัสสา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 
๒. นางจินตนา  กุลสุวรรณ ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 
๓. นางละอองดาว  นันทวิทยาคม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายหนูกาลน์  นิบุญทํา  นายก อบต.แวงน้อย 
 ๒. นายชัยวัฒน์  ทองน้อย  รองนายก อบต.แวงน้อย 
 ๓. นายอนุศักดิ์  มีทอง   รองนายก อบต.แวงน้อย 
 ๔. นายทองใบ  สมแวง   เลขานุการ นายก อบต.แวงน้อย 

๕. นายสุภาพ ว่องไว    หัวหน้าสํานักงานปลัด 
 ๖. นางรุ้ง  สุขกําเนิด  ผู้อํานวยการกองคลัง 

๗. นางสาวปาณิสา  ประถังธานี   หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ๘. นายคชา  วาระเพียง  ผู้อํานวยการกองช่าง 

๙. นายเดชมนตรี  สันเสนาะ หัวหน้าส่วนการเกษตร 
-เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อยเข้าห้องประชุมฯ ๒๓ คนครบองค์ประชุม  

นายจ านงค์   หน่ายโสก เลขานุการสภาฯ  – ทําหน้าที่เลขานุการ เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลแวงน้อยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย เรื่อง เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามท่ี สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
แวงน้อย มีมติให้ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สมัยที่ ๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๓๐  ธันวาคม  
๒๕๕๘  มีก าหนด ๑๕ วัน นั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย สมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๕๘ สมัยที่ ๔ มีก าหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ 
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย  

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมครับ 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย สมัย

สามัญที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย ระเบียบวาระที่ ๑ 
เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอมอบหมายให้ท่านเลขานุการสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย สําหรับเรื่องที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ผมขอแนะนํา
เจ้าหน้าที่ใหม่ที่ย้ายมาทํางานกับเราย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ย้าย
มาดํารงตําแหน่งบุคลากรสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อยก็ยินดีต้อนรับครับ เรื่องต่อมาก็ขอขอบคุณท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อยทุกท่านที่ได้เข้าร่วมในการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆของทาง อบต.ตั้งแต่ 
วันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ จัดที่อําเภอแวงน้อย  วันลอยกระทง วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ปีนี้จัดที่สระ
น้ําหนองคูน้อย บ้านกุดรู หมู่ที่ ๔ วันที่ ๕ ธันวาคมวันพ่อ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ที่ผ่านมาพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จ
พระสังฆราช ที่วัดเทวราช ตําบลท่าวัด ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วม เรื่องต่อมาขอแจ้งช่วงนี้เข้าสู่ภัยหนาว รัฐบาลได้
กําหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๕.๑.๑๔ 
สรุปคือแต่เดิมถ้าหน่วยงานที่มีหน้าที่ช่วยเหลือกรณีภัยหนาวเดิมต้องมีอุณภูมิต่ํากว่า ๑๕ องศาเซลเซียส  หลักเกณฑ์ใหม่
อากาศหนาวต้องผิดปกตคิือต่ํากว่า ๘ องศาเซลเซียสและติดต่อกัน ๓ วัน ก็ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ท่านสมาชิกได้รับทราบ
ครับ  เรื่องต่อมาขณะนี้หน่วยงานทุกหน่วยงานต้องได้รับการประเมินความโปร่งใสจาก ปปช.ในส่วนของ อปท.เขาจ้าง 
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สถาบันการศกึษา ซึ่งจังหวัดขอนแก่นเขาให้วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ประเมิน การประเมินด้านเอกสารประเมิน
เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ในส่วนการประเมินผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้รับบริการ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
กลุ่มเป้าหมายที่จะประเมินมีอยู่ ๓ หมู่บ้าน คือบ้านกุดรู บ้านดอนหัน บ้านหนองแขม ๑ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือท่าน
สมาชิกท้ัง ๓ หมู่บ้านได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีรายชื่อมาให้ข้อมูลใน วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ศาลาประชาคมของแต่
ละบ้านเพ่ือจะได้รวบรวมแบบประเมินส่งให้ ปปช.ต่อไป ซึ่ง ปปช.ก็จะรับรองความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เรื่อง
ต่อมาการประชุมหัวหน้าส่วนราชการแจ้งนายอําเภอท่านประจักร์  ไชยกิจ มาจากอําเภอแวงใหญ่  วันนี้ท่านขอมาพบ
ท่านสมาชิกเวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น.ท่านนายอําเภออยากมาพบกับท่านสมาชิกสภาฯ ซึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราผมก็ได้
แจ้งให้ท่านสมาชิกทราบแล้ว เรื่องอ่ืนๆก็ไม่เก่ียวข้องกับเราโดยตรงก็จะแจ้งเรื่องต่อมาเลยนะครับ เรื่อง รายงานงบรายรับ 
- รายจ่าย ตามงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๔๐ ) เชิญท่านผอ.กองคลังครับ 

นางรุ้ง  สุขก าเนิด  ผู้อ านวยการกองคลัง – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย ขอรายงานงบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้สภาฯ ทราบดังนี้      
รายรับ รายรับตามประมาณการ  
ภาษีอากร     ประมาณการ ๑๑๒,๐๐๐ รายรับจริง ๑๒๗,๘๗๕.๘๔ สูง ๑๕,๘๗๕.๘๔ 
ค่าธรรมเนียมคา่ปรับและค่าใบอนญุาต  ประมาณการ ๔๘,๕๑๐  รายรับจริง ๑๒๒,๐๔๒.๔๐ สูง ๗๓,๕๓๒.๔๐ 
รายได้จากทรัพยส์ิน   ประมาณการ ๒๘๐,๐๐๐  รายรับจริง ๒๙๓,๓๕๗.๐๓ สูง ๑๓,๓๕๗.๐๓ 
รายได้เบ็ดเตล็ด   ประมาณการ ๒๓๐,๑๐๐  รายรับจริง ๓๕๗,๔๙๗.๐๐ สูง ๑๒๗,๓๙๗.๐๐ 
รายได้จากทุน   ประมาณการ -   รายรับจริง ๒๐๐.๐๐ สูง ๒๐๐.๐๐ 
ภาษีจัดสรร   ประมาณการ ๑๕,๙๘๙,๓๙๐  รายรับจริง ๑๖,๘๔๔,๘๓๐.๘๔  
เงินอุดหนุนทั่วไป   ประมาณการ ๙,๐๔๐,๐๐๐  รายรับจริง ๘,๗๙๗,๒๘๖.๐๐  
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ     รายรับจริง ๑,๐๕๘,๘๒๕.๐๐ 
รวมเงินตามประมาณการรายรับ ประมาณการ ๒๕,๗๐๐,๐๐๐ รายรับจริง ๒๗,๖๐๑,๙๑๔.๑๑ สูง ๑,๙๐๑,๙๑๔.๑๑ 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค ์   รายรับจริง ๑๘,๙๗๐,๓๗๓.๗๕  
รวมรายรับ ๔๖,๕๗๒,๒๘๗.๘๖ 
รายจ่าย     
งบกลาง    ประมาณการ ๑,๒๕๗,๐๘๐.๐๐  รายจ่ายจริง ๑,๑๗๕,๗๓๘.๐๐ 
เงินเดือนฝ่ายประจํา  ประมาณการ ๖,๖๒๑,๑๒๐.๐๐  รายจ่ายจริง ๕,๙๙๖,๓๒๗.๐๐ 
เงินเดือนฝ่ายการเมือง  ประมาณการ ๓,๐๘๙,๕๒๐.๐๐  รายจ่ายจริง ๓,๐๔๗,๗๖๐.๐๐ 
ค่าตอบแทน   ประมาณการ ๑,๑๐๔,๔๐๐.๐๐  รายจ่ายจริง ๘๐๓,๕๐๒.๐๐ 
ค่าใช้สอย     ประมาณการ ๔,๘๐๕,๐๐๐.๐๐  รายจ่ายจริง ๓,๘๗๓,๖๘๕.๐๐ 
ค่าวัสด ุ    ประมาณการ ๒,๓๒๒,๓๘๐.๐๐  รายจ่ายจริง ๑,๙๔๕,๙๕๓.๖๔ 
ค่าสาธารณูปโภค   ประมาณการ ๓๙๙,๐๐๐.๐๐   รายจ่ายจริง ๒๙๐,๑๔๗.๖๔ 
เงินอุดหนุน   ประมาณการ ๒,๙๑๗,๐๐๐.๐๐  รายจ่ายจริง ๒,๗๓๗,๗๑๐.๘๑ 
ค่าครุภณัฑ ์   ประมาณการ ๓๕๒,๕๐๐.๐๐   รายจ่ายจริง ๒๔๘,๕๐๐.๐๐ 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง  ประมาณการ ๒,๘๓๒,๐๐๐.๐๐  รายจ่ายจริง ๒,๒๑๕,๐๖๐.๗๕ 
รายจ่ายอื่นๆ        รายจ่ายจริง ๑,๐๔๓,๕๐๐.๐๐ 
รวมเงินตามประมาณการรายจ่าย ประมาณการ ๒๕,๗๐๐๐.๐๐   รายจ่ายจริง ๒๓,๓๗๗,๘๘๔.๘๔ 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนนุระบุวัตถุประสงค ์    รายจ่ายจริง ๑๘,๘๔๕,๒๔๖.๗๕ 
รวมรายจ่าย ๔๒,๒๒๓,๑๓๑.๕๙ 

รายรับสูงกว่ารายจ่าย ๔,๓๔๙,๑๕๖.๒๗   
นายจ านงค์   หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  – มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มีเรื่อง

ต่อไป เรื่องท่ี  ๓ : รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) (ตามระเบียบ 
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กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) )  
สําหรับการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘  และข้อ ๒๙ ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดแนวทาง 
วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตาม และประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ซ่ึงแบบการ
ติดตามท่ีน าเสนอต่อสภาฯเราก็ได้น าเข้าระบบ e-plan ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วย มีการประเมินความพึง
พอใจของประชาชน ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยในด้านการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในภาพรวม ซึ่งปรากฏว่า คะแนนความพึงพอใจของประชาชน   ในระดับพอใจมาก  คิดเป็น
ร้อยละ  ๘.๙๐ %  และในระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๐ %  ในระดับไม่พอใจ  คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๐ %  ซึ่งจาก
ผลการประเมินจะเห็นได้ว่า การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ในระดับพอใจมาก  และระดับพอใจ  คิดเป็นร้อย
ละ  ๙๖.๙๐  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผลการด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สามารถด าเนินงานในภาพรวม
ได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านการจัดท า และการติดตามแผนพัฒนา ๓ ปี
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ปรากฏว่า คะแนนความพึงพอใจ
ของประชาชน  ในระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  ๘.๙๕ % และ ในระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๓ % ในระดับไม่
พอใจ  คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๒ %  ซึ่งจากผลการประเมินจะเห็นได้ว่า การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ในระดับ
พอใจมาก และระดับพอใจ คิดเป็น ร้อยละ  ๙๖.๖๘  % ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย สามารถด าเนินงานในภาพรวมได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  นอกจากนี้คณะกรรมการติดตามแผนยังได้ให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการ ดังนี้ 

๑ ประชาชนให้ความสนใจในการเข้าร่วมเวทีประชาคมในแต่ละหมู่บ้านน้อย  
ข้อเสนอแนะคณะผู้บริหารหรือส่วนราชการควรหาวิธีการสร้างแรงจูงในให้ประชาชนสนใจที่จะเข้าร่วมเวที

ประชาคมในปีต่อๆไปให้มากขึ้น 
๒ การจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่น้อย  
ข้อเสนอแนะ ควรมีการพิจารณาเพ่ิมการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติดในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น  
๓.ควรมีการส่งเสริมโครงการในลักษณะที่เป็นการประกาศยกย่องผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีให้เป็นแบบอย่างส าหรับ

ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีในพ้ืนที่ 
ข้อเสนอแนะควรมีการจัดสรรงบประมาณจัดท าโครงการในลักษณะการประกวดหรือยกย่องผู้สูงอายุสุขภาพดีใน

พ้ืนที่ 
นายจ านงค์   หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  – มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มีเรื่อง

ต่อไป เรื่องที่  ๔. : แถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาฯ (ตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ ) นายกต้องแถลงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ก็ขอเชิญท่านนายกครับ  

นายหนูกาลน์  นิบุญท า นายก อบต.  – เรียนท่านประธานสภาฯท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวง
น้อย กระผม  นายหนูกาลน์  นิบุญท า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ในนามผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย  ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ไว้เมื่อวันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๖  ซึ่งเป็น 
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การแถลงนโยบายก่อนเข้ารับหน้าที่ โดยกระผมได้มีนโยบาย ในการเข้าปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้มุ่งเน้น   ที่จะพัฒนาองค์กรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริ และยึดหลักในการบริหารงานโดยใช้หลัก ๔  ป ในการบริหารงาน 
คือ ๑. โปร่งใส/๒.เป็นธรรม/๓.ประหยัด/ ๔.ประสิทธิภาพ และใช้หลักในการท างาน ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุ้มค่า เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย        บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจที่วางไว้ 
และเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้และการตรวจสอบ  กระผมจึงขอรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้  โดยสรุปดังนี้  

สรุปรายรับ – รายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
ประมาณการรายรับไว้   ๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐.-บาท  (ยี่สิบห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 
สรุปรายรับจริง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๘ 
รายรับจริง  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๘  ๔๖,๕๗๒,๒๘๗.๘๖.-บาท  แบ่งเป็น  
รายได้ที่ อบต.จัดเก็บเอง    ๙๐๐,๙๗๒.๒๗.-บาท   
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้         ๑๖,๘๔๔,๘๓๐.๘๔.-บาท 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                     ๘,๗๙๗,๒๘๖.๐๐.-บาท   
รวมเงนิรายรับทั่วไป             ๒๖,๕๔๓,๐๘๙.๑๑ .-บาท 
เงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนาประเทศ               ๑,๐๕๘,๘๒๕.๐๐.-บาท 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ             ๑๘,๙๗๐,๓๗๓.๗๕.-บาท 
รวมรายรับทั้งสิ้น                ๔๖,๕๗๒,๒๘๗.๘๖.-บาท  

ประมาณการจ่ายไว้   ๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐.-บาท (ยี่สิบห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 
สรุปรายจ่ายจริง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๘ 
รายจ่ายจริงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘    ๔๒,๓๔๘,๒๕๘.๕๙.-บาท แบ่งเป็น  
รายจ่ายประจ า                               ๑๕,๙๕๗,๓๗๕.๒๘.-บาท   
รายจ่ายเพื่อการลงทุน                         ๒,๔๖๓,๕๖๐.๗๕.-บาท   
รายจ่ายงบกลาง                                     ๑,๑๗๕,๗๓๘.-บาท    
รายจ่ายเงินอุดหนุน                            ๒,๗๓๗,๗๑๐.๘๑.-บาท     
รายจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนาประเทศ     ๑,๐๔๓,๕๐๐.๐๐.-บาท 
รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ        ๑๘,๙๗๐,๓๗๓.๗๕.-บาท                 
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น    ๔๒,๓๔๘,๒๕๘.๕๙.-บาท 

สําหรับโครงการต่างๆ ที่ได้ดําเนินการตามนโยบายได้จัดทํารายละเอียดไว้ในเล่มผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่
ได้แถลงต่อสภาฯ แจกให้ท่านสมาชิกสภาฯเรียบร้อยแล้ว ทั้ง ๑๐ ด้าน ประกอบด้วย  
๑. นโยบายด้านการเมือง/การปกครอง 
๒. นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กร 
๓. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๔. นโยบายด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. นโยบายด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 
๖ นโยบายการพัฒนาด้านการศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ  
๗. นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ 
๘. นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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๙. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๑๐. ด้านอื่น ๆ เช่น จัดกิจกรรมต่าง ๆ และโครงการต่าง ๆ ที่อาจจัดทําขึ้นตามความประสงค์ของประชาชนโดยมุ่งเน้น
ยึดผลที่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก,จัดทําโครงการต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในตําบล  

ท้ายสุดนี้  กระผมขอขอบคุณท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย  
ตลอดจนข้าราชการ  พนักงานลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อยทุกท่าน  ที่ได้ให้ความร่วมมือกับกระผมและ
คณะบริหารในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน  ให้สําเร็จไปได้ด้วยดีตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๘  และหวังว่าเรา
จะได้รับความร่วมมือในการพัฒนาพ้ืนที่ตําบลแวงน้อยของเราให้เจริญก้าวหน้าร่วมกันต่อไป  ผมในนามผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย  ขอขอบคุณทุกท่านไว้  ณ  โอกาสนี้ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  – มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มีเรื่อง
ต่อไป เรื่องท่ี  ๕. แจ้งผลการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนตําบล
แวงน้อย  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อยได้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามดําเนินโครงการวิจัย
สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อยประจําปี ๒๕๕๘ ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้แจ้งผลการประเมินมาเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งท่านสมาชิกสภาได้ทราบ  การศึกษาระดับความพึงพอใจ
ในการให้บริการประชาชน ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอา
นวยความสะดวก แก่ผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ตามภารกิจที่
อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย จานวน ๔ งานบริการ คือ ๑. งานด้านโยธา การขออนุญาต
ปลูกสิ่งก่อสร้าง ๒. งานด้านการศึกษา ๓. งานด้านรายได้หรือภาษี ๔. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
ปรากฏผลการประเมิน ดังนี้ 

๑. งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง พบว่า ในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ ๙๕.๑๔ 
แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย มีการวางแผนงานล่วงหน้าและจัดเตรียมการพร้อมเพ่ือการบริการอย่าง
ต่อเนื่อง และประชาชนมีความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับกุสุมา สมเชย กล่าวว่าการวางแผนงานที่ดีและประชาชนมีความ
พึงพอใจ หมายถึง ความสําเร็จขององค์กรเป็นการแสดงถึงเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ ๒ ทาง ระหว่าง
ผู้ให้กับผู้รับ  

๒. งานด้านการศึกษา พบว่า ในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ ๙๕.๗๖ องค์การบริหารส่วนตําบลแวง
น้อย มีการให้บริการหลายช่องทางให้ผู้มารับบริการเลือกใช้บริการ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูล
ข่าวสารของ อบต. มีการรับฟังความคิดเห็นของประชน และยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ 

๓. งานด้านรายได้หรือภาษี พบว่า ในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ ๙๕.๑๕ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องตามความต้องการเจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการให้บริการ
มีความเอาใจใส่กระตือรือร้นเป็นมิตรในการให้บริการมีความเสมอภาคในการให้บริการมีความรวดเร็วในการให้บริการ
แก้ไขปัญหาเรื่องภาษีได้ทุกด้านมีเจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาตอบข้อซักถามให้คําแนะนําแก่ประชาชนผู้มารับบริการอย่าง
เพียงพอ 

 ๔. ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พบว่า ในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ ๙๕.๔๒ ซึ่งเป็น
ความสําเร็จของการให้บริการที่สูงและเป็นการตอบคาถามของการบริการในองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย ที่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตําบลได้ปฏิบัติจัดเตรียมสถานที่ให้บริการจัดเป็นสัดส่วนและสะดวก 
ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการสถานที่ให้บริการทั้งภายในและภายนอกมีความสะอาดและร่มรื่นมีที่นั่งพัก
สาหรับผู้มารับบริการอย่างเพียงพอมีเอกสารแผ่นพับคู่มือแนะนาการให้บริการเป็นอย่างดีตามลาดับจึงทาให้ผู้มารับ
บริการมีความพึงพอใจมาก 

 
 



-๗- 
 
โดยสรุป องค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น มีศักยภาพสูงในการบริการ

ประชาชน ดังนั้น ควรรักษาระดับการบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนสาหรับองค์กร
ตลอดไป และท่ีสําคัญควรพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือ ยกระดับคุณภาพการให้บริการจากการประเมินที่พบว่า  

๑) ผลงานในปีที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย ที่ประชาชนประทับใจ ดังนี้  
-การดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างดี เช่นมีการสํารวจโรคระบาดในชุมชน  
-ประทับใจโครงการปลอดเหล้าในงานศพ ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งตําบล 
-ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดทาแผนประจาปี การแข่งขันกีฬา และงาน
ประเพณีต่างๆ เช่นประเพณีสงกรานต์ ประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา  

๒) สิ่งที่องค์การบริหารส่วนตําบลควรปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังนี้  
- หมู่ที ่๕ อยากได้ตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านในบางจุดที่มืดยังไม่ทั่วถึง  
- ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่ชารุดตามตรอกซองซอย  
- อยากให้มีงบประมาณสนับสนุนด้านการเกษตร  

๓) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
- ขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  
- อยากให้มีการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
- เมื่อมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจาตําบลแล้วอนาคตถ้าเป็นไปได้น่าจะมีศูนย์บ้านพักคนชราประจําตําบลหรือระดับอําเภอ 
มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะเสนอแนะเพ่ิมเติมไหมครับ 

นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมู่ที่ ๓ – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ ตามที่
ท่านเลขาฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการสํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อยก็
ถือว่าอยู่ในระดับดี ประชาชนมีความพึงพอใจ แต่ข้อเสนอแนะที่ทางประชาชนได้เสนอแนะมานั้นเราควรจะนํามาใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงการให้บริการสาธารณะของเรา เช่น การขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างให้ครอบคลุมจุดเสี่ยงในตําบล
แวงน้อยของเรา การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือลดการเคลื่อนย้ายไปทํางานที่กรุงเทพก็เป็นสิ่งที่ทาง
องค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อยเราต้องพิจารณาดําเนินก็ขอฝากทางคณะผู้บริหารได้พิจารณาครับ 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  -มีท่านใดจะสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มี ต่อไประเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง
รับรองรายงานการประชุม  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย สมัยวิสามัญท่ี ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ 
กันยายน ๒๕๕๘ มีท่านใดจะแก้ไขในส่วนไหนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
          นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม ไม่มี  ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่
คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ เรื่องที่  ๑. : พิจารณาให้
ความเห็นชอบแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ฉบับเพ่ิมเติม ขององค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๓ (๓) วรรค ๒ ) เชิญ
ท่านเลขาฯครับ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ 
สําหรับ เรื่องท่ี  ๑. : พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ฉบับเพ่ิมเติม ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแวงน้อย ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อยได้เสนอแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ต่อสภาฯ
และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่
ผ่านมานั้น ปรากฏว่าโครงการในแผนยังไม่ครอบคลุมบางโครงการซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนเราไม่มีบรรจุไว้ในแผนเพ่ือ
รองรับการจัดหางบประมาณมาดําเนินการ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯจึงได้จัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ฉบับเพ่ิมเติม นําเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้วจึงเสนอนายกองค์การ 



-๘- 
บริหารส่วนตําบลแวงน้อย เพ่ือเสนอให้สภาฯพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้แผนต่อไป โดยมีรายละเอียดของ
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑) ฉบับเพ่ิมเติม ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพเมืองและชุมชน 
แนวทางการพัฒนา ๑.๑ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น ให้มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
- เพ่ือการป้องกัน ภัยแล้ง ภัยหนาว และอุทกภัย หรือภัยที่เกิดจากธรรมชาติ  การขุดลอกแหล่งน้ํา/การขุดเจาะ 

บ่อบาดาล/การจัดหาภาชนะกักเก็บน้ํา/การแจกจ่ายน้ําก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ฯลฯ งบประมาณ 
๓๐๐,๐๐๐ บาท 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพเมืองและชุมชน 
แนวทางการพัฒนา ๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบ  

โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการติดตั้งกล้อง cctv  ป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ ตําบลแวง
น้อยเพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ 

- โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการติดตั้งกล้อง cctv  ในพ้ืนที่ ตําบลแวงน้อย งบประมาณ
๑,๐๐๐.๐๐๐ บาท 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๖  การเสริมสร้างสุขภาวะ การพัฒนาคุณภาพเมืองและชุมชน 
แนวทางการพัฒนา ๖.๑ พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

โครงการจัดเตรียมพ้ืนที่และรับรองการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ   
หน่วยบําบัดทุกข์  บํารุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน   

- เพ่ือการจัดเตรียมพ้ืนที่รับรองการออกหน่วยแพทย์อาสา และการออกหน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข ร่วมกับการ
ปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  งบประมาณ ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

ขอเชิญท่านสมาชิกมีแนวทาง หรือจะอภิปรายก็ขอเรียนเชิญครับ 
นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - เชิญท่านสม  นาแพงครับ 
นายสม  นาแพง ส.อบต.หมู่ที่ ๗ – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับสําหรับ

แผนพัฒนาทางบ้านหนองหอยได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ําอุปโภคบริโภคจึงได้ประชุมกันและของบประมาณองค์การ
บริหารส่วนตําบลแวงน้อยขุดเจาะบ่อบาดาลและหวังว่าทางคณะผู้บริหารคงจะให้ความช่วยเหลือและท่านสมาชิกคงจะ
อนุมัติให้ครับ 

นายวิเชียร  ดวงจุมพล ส.อบต.หมู่ที่ ๓ – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ ท่าน
เลขาฯได้ชี้แจงรายละเอียดร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑) ฉบับเพ่ิมเติม ผมก็เห็นว่ามีประโยชน์ทั้ง ๓ 
โครงการและในปีนี้ทางพ้ืนทีต่ําบลแวงน้อยเราประสบภัยแล้งทุกหมู่บ้านเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนถือว่าเป็นแผนที่มี
ประโยชน์และผมคิดว่าน่าจะมีงบประมาณในการช่วยเหลือผมคิดว่าที่ ๓ โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีครับ 

นายพรจิต  สนอุป ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ แผน
เพ่ิมเติมผมเห็นด้วยครับ  ที่ผ่านมาเราไม่ได้ตั้งไว้ในแผนเวลาโอนงบประมาณจะมาตั้งโครงการใหม่ที่จําเป็นก็ทําไม่ได้
เพราะไม่มีในแผน ถ้ามีในแผนแล้วก็สามารถหางบประมาณมาดําเนินการได้ อย่างงบฉุกเฉินที่ท่านสม นาแพง พูดถ้ามีอยู่
ในแผนก็สามารถโอนเงินจากส่วนการศึกษามาดําเนินการได้ผมเห็นด้วยครับ 



-๙- 
 

         นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติ
ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ฉบับเพ่ิมเติมขององค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย  ตรวจสอบ
จํานวนสมาชิกฯในห้องประชุม จํานวน ๒๐ คน โปรดยกมือครับ 
 มติที่ประชุม  : อนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๑๙  เสียง 
        :  งดออกเสียง ๑  เสียง 
          นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ต่อไป เรื่องที่  ๒. : พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ขององค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ ) เชิญท่านเลขาฯครับ      

นายจ านงค์   หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ 
สําหรับเรื่องที่  ๒. : พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย สืบเนื่องจากที่องค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อยได้จัดทําข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และประกาศใช้แล้วตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ปรากฏว่ามีข้อความ
บางข้อความไม่ถูกต้องจึงจําเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาฯเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงให้ถูกต้องโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ข้อความเดิม 
๑. แผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน ๑๓,๒๐๐ บาท  

          - เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ ชนิด ๒ บานเปิด ขนาด ๙๑๔ x ๔๕๗ x๑,๘๓๐ มิลลิเมตร จํานวน ๔  
          หลัง  ๆละ ๔,๔๐๐ บาท (ตั้งราคาตามท้องตลาด)  

ข้อความใหม่ 
แผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน ๑๓,๒๐๐ บาท  
- เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ ชนิด ๒ บานเปิด ขนาด ๙๑๔ x ๔๕๗ x๑,๘๓๐ มิลลิเมตร จํานวน ๓ 
หลัง ๆละ ๔,๔๐๐ บาท (ตั้งราคาตามท้องตลาด)  
จึงเรียนเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อยเพ่ือพิจารณาอนุมัติตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ ครับ 
          นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ขององค์การบริหารส่วนตําบลแวง
น้อย ตรวจสอบจํานวนสมาชิกฯในห้องประชุม จํานวน ๒๐ คน โปรดยกมือครับ  
 มติที่ประชุม  : อนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๑๙  เสียง 
        :  งดออกเสียง ๑  เสียง 
 
 



-๑๐- 
 
          นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ต่อไป เรื่องที่ ๓ : พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ขององค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ ) เชิญท่านเลขาฯครับ 

 นายจ านงค์   หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ 
สําหรับ เรื่องที่ ๓ : พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลแวงน้อย  สืบเนื่องจากที่สภาฯได้เห็นชอบแผนพัฒนาสามปีเพ่ิมเติมไปแล้ว โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ตําบลแวงน้อยเราคือภัยแล้ง ทางคณะ
ผู้บริหารได้จัดหางบประมาณที่เหลือจ่ายเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณเพ่ือโอนมาจัดทําโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
โอนเพิ่ม 

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
๑. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  หมู่ที่ ๒ บ้านดอนหัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย

กว่า ๖ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบสูบและอุปกรณ์ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด  งบประมาณ ๑๒๕,๑๐๐.-
บาท ตั้งราคาตามสํานักมาตรฐานงบประมาณ ๑ สํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ 

๒. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหอย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า ๖ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบสูบและอุปกรณ์ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด  งบประมาณ ๑๒๕,๑๐๐.-
บาท ตั้งราคาตามสํานักมาตรฐานงบประมาณ ๑ สํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ 

๓. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  หมู่ที่ ๙ บ้านโนนศิลา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า ๖ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบสูบและอุปกรณ์ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด  งบประมาณ ๑๒๕,๑๐๐.-
บาท ตั้งราคาตามสํานักมาตรฐานงบประมาณ ๑ สํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ 

๒. แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า จ านวน ๑ เครื่อง   จ านวน  ๗,๓๐๐.-บาท      

คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ ไมนอยกวา ๑,๒๐๐x๖๐๐ dpi  
- มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา ๓๐ หนาตอนาที  
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได  
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา ๓๒ MB  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง  

- สามารถใชไดกับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา ๒๕๐  แผน 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร) 

รวมขออนุมัติโอนเพิ่ม ๓๘๒,๖๐๐ .-บาท (สามแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 



-๑๑- 
 

โอนลด 
๑. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดเงินเดือน 

ประเภทเงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว้    ๕๐๑,๙๖๐.-บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน                 ๔๓๔,๔๙๐.-บาท   ขอโอนลด    ๑๘๗,๖๕๐.-บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน                 ๒๔๖,๙๙๐.-บาท 

๒. แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร หมวดเงินเดือน  
ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้     ๔๘๐,๖๐๐.-บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน                 ๔๑๘,๒๖๐.-บาท   ขอโอนลด    ๑๘๗,๖๕๐.-บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน                 ๒๓๐,๗๖๐.-บาท 

๓. แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า จ านวน ๑ เครื่อง   จ านวน  ๗,๓๐๐.-บาท      

คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ ไมนอยกวา ๑,๒๐๐x๖๐๐ dpi  
- มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา ๓๐ หนาตอนาที  
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได  
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา ๓๒ MB  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง  

- สามารถใชไดกับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา ๒๕๐  แผน 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
 

รวมขออนุมัติโอนลด ๓๘๒,๖๐๐ .-บาท (สามแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 

ระเบียบ/กฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
จึงนําเรียนสภาฯเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไปครับ 
 นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามไหมครับ เชิญท่านสํารอง
ครับ 

 นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ ผม
เห็นด้วยครับในส่วนตัวผมอยากให้จัดสรรงบประมาณให้เยอะกว่านี้เพราะปีนี้คาดว่าจะแล้งในหลายหมู่บ้าน ซึ่งเราไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ สําหรับบ่อบาดาลบ้านดอนหันก็ใช้น้ําเยอะไม่รู้ว่าจะชํารุดตอนไหนวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่อนุมัติแผน
ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เราในการขุดเจาะบ่อบาดาล  
         นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ขององค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย ตรวจสอบ
จํานวนสมาชิกฯในห้องประชุม จํานวน ๒๐ คน โปรดยกมือครับ  



 -๑๒- 
 
มติที่ประชุม  : อนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๑๙  เสียง 
        :  งดออกเสียง ๑  เสียง 

นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา ประธานสภาฯ  - ผมขอพักการประชุมชั่วคราวเพ่ือให้ท่านนายอําเภอแวงน้อย ท่าน
ประจักร์  ไชยกิจ ได้พบปะและมอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย พัก
รับประทานอาหารกลางวัน และเข้าประชุมอีกครั้งเวลา ๑๓.๐๐ น. 

-พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. 

ประชุมต่อเวลา ๑๓.๐๐ น. 
นายจ านงค์   หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  – ขอตรวจสอบจํานวนผู้เข้าร่วมประชุมลงชื่อ ๒๑ มา ๑๗ ก็ถือว่า

ครบองค์ประชุม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน ข้อ ๒๖ เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาท้องถิ่นมาครบองค์ประชุมแล้วแต่ไม่มีประธานสภาท้องถิ่น
และรองประธานสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มี
อายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมคราวนั้นเป็นประธานที่ประชุมชั่วคราว เพ่ือดําเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเลือกกันเอง
เป็นประธานที่ประชุมคราวนั้น โดยให้เสนอชื่อและลงคะแนนด้วยวิธียกมือ ถ้าในระหว่างการเลือกนั้นประธานสภาท้องถิ่น
หรือรองประธานสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เข้ามาในที่ประชุมและยอมปฏิบัติหน้าที่ ก็ให้ระงับการเลือกนั้นเสียหรือถ้า 
เลือกได้แล้วก็ให้ผู้ได้รับเลือกเป็นอันพ้นหน้าที่ และนําความในข้อ ๗ และข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณี
ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่  ให้ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภา
ท้องถิ่นดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่สําหรับการประชุมนั้น และให้ดําเนินการเลือกประธานที่ประชุมชั่วคราวตาม
วรรคหนึ่งเพ่ือดําเนินการในการประชุมครั้งนั้นจนเสร็จสิ้น ตรวจสอบแล้วก็คือ ท่านไสว  ศรีอุ่น สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลแวงน้อย  หมู่ที่ ๑ มีอายุมากที่สุด ตอนนี้ประธานสภาฯไม่อยู่ รองประธานสภาฯ ไม่อยู่ผมขอเชิญท่าน
ไสว  ศรีอุ่น ขึ้นมาทําหน้าที่ประธานสภาฯชั่วคราวครับ  ให้ท่านประธานสภาฯชั่วคราวทําหน้าที่เลือกประธานสภาฯโดย
ให้ท่านสมาชิกได้ยกมือเสนอและมีผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญครับ 

นายไสว  ศรีอุ่น ประธานสภาฯ (ชั่วคราว)  -ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอรายชื่อประธานสภาฯและมีผู้รับรอง
จํานวน ๒ ท่าน เชิญท่านสํารองครับ 

นายส ารอง  ปัตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ – ผมขอเสนอท่านไสว  ศรีอุ่นครับ 
ผู้รับรอง ๑. นายบุญถัน  นาอุดม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย  หมู่ที่ ๙  
 ๒. นายวิเชียร  ดวงจุมพล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย  หมู่ที่ ๓ 
นายไสว  ศรีอุ่น ประธานสภาฯ (ชั่วคราว)  -มีผู้เสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้นาย

ไสว  ศรีอุ่น เป็นประธานสภาฯโปรดยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม  : เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๖  เสียง 

        :  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
นายจ านงค์   หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  – สภาฯเราก็ได้เลือกท่านไสว  ศรีอุ่น เป็นประธานสภาฯผมขอเชิญ

ท่านประธานสภาฯดําเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 
นายไสว  ศรีอุ่น ประธานสภาฯ - เรื่องที่  ๔ : พิจารณากําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ.๒๕๕๙ (ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 
ข้อ ๒๑ ) เชิญท่านเลขาครับ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  – สําหรับเรื่องที่  ๔ : พิจารณากําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี 
พ.ศ.๒๕๕๙ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 
๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ ) ซึ่ง ข้อ ๒๑ การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุม 



-๑๓- 
 

สามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของแต่ละปี โดย
ให้นําความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทําเป็นประกาศของสภา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ไม่ได้กําหนดสมัยประชุม
สามัญประจําปีไว้ หรือไม่ได้กําหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง 
สมัยประชุมสามัญประจําปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีที่กําหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาใน 
สมัยประชุมสามัญประจําปีอ่ืน หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ ดังนั้นจึงขอให้ท่านกําหนด กี่สมัย แต่ละสมัยเวลาใด 
แนวทางเดิมที่เราเคยกําหนดไว้คือสมัยประชุมจํานวน  ๔ สมัย  สมัยสามัญที่  ๑ จํานวน  ๑๕  วัน   ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕  
มีนาคม   สมัยสามัญที่  ๒ จํานวน  ๑๕  วัน   ตั้งแต่วันที่    ๑๖ - ๓๐  มิถุนายน  สมัยสามัญที่  ๓ จํานวน  ๑๕  วัน   
ตั้งแต่วันที่   ๑ – ๑๕  สิงหาคม  สมัยสามัญที่  ๔ จํานวน  ๑๕  วัน   ตั้งแต่วันที่    ๑๖ - ๓๐  ธันวาคม จึงขอให้ท่าน
สมาชิกได้พิจารณาเสนอครับ 

นายไสว  ศรีอุ่น ประธานสภาฯ - เชิญท่านพรจิตครับ 
นายพรจิต  สนอุป ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ กระผม

ขอเสนอ จํานวน  ๔ สมัย   สมัยสามัญที่  ๑ จํานวน  ๑๕  วัน   ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๙ สมัยสามัญที่  ๒ 
จํานวน  ๑๕  วัน   ตั้งแต่วันที่    ๑๖ - ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙ สมัยสามัญที่  ๓ จํานวน  ๑๕  วัน   ตั้งแต่วันที่     ๑ – 
๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙ และสมัยสามัญที่  ๔ จํานวน  ๑๕  วัน   ตั้งแต่วันที่    ๑๖ - ๓๐  ธันวาคม ๒๕๕๙ เหมือนปีที่
ผ่านมาครับ 

นายไสว  ศรีอุ่น ประธานสภาฯ - มีผู้เสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติครับ 
มติที่ประชุม  : เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๖  เสียง 

        :  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
นายไสว  ศรีอุ่น ประธานสภาฯ -   เรื่องที่ ๕ : พิจารณาคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จํานวน ๓ 

คน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ พ.ศ.
๒๕๔๘ ข้อ ๘ (๓) ) เชิญท่านสมาชิกได้เสนอครับ 

นายโสพิน  แก้วอุดร ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ ผมขอ
เสนอ ๑ นายพรจิต  สนอุป  ๒. นายสํารอง  ปัตตาทานัง ๓. นายสถิตย์  อันนารี เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

นายไสว  ศรีอุ่น ประธานสภาฯ - มีผู้เสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติครับ 
มติที่ประชุม  : เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๖  เสียง 

        :  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
นายไสว  ศรีอุ่น ประธานสภาฯ - เรื่องที่  ๖ : พิจารณาคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน ๓ คน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ (๑) ) เชิญท่านสมาชิกได้เสนอครับ 

นางประยัติ  ศรีอุ่น ส.อบต.หมู่ที่ ๑ – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ดิฉันขอเสนอ  
นายสม  นาแพง เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

นายส ารอง  ปตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผมขอ
เสนอ  นายโสพิน  แก้วอุดร เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

นายนนทกานต์  นาอุดม ส.อบต.หมู่ที่ ๕ – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผมขอ
เสนอ  นายบุญถัน  นาอุดม เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

นายไสว  ศรีอุ่น ประธานสภาฯ - มีผู้เสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติครับ 
มติที่ประชุม  : เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๖  เสียง 

        :  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 



  -๑๔- 
 

นายไสว  ศรีอุ่น ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระท่ี ๖ : เรื่องอ่ืนๆ เชิญท่านเลขาครับ 
นายจ านงค์   หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ วันที่ 

๒๕ ที่จะถึงเป็นวันจัดงานเจ้าพ่อหมื่นศรีขอเรียนเชิญท่านร่วมงานครับจะมีการตั้งจุดตรวจหน้า อบต.เราอาจตั้งไปจนถึงปี
ใหม่ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึง ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ใครต้องการซื้อบัตรชิงโชคงานเจ้าพ่อหมื่นศรีก็ขอเชิญครับ
เหลืออยู่ที่ผมหลายใบ  วันที่ ๒๙ ธันวาคมผู้บริหาร พนักงานได้ร่วมกันประชุมกําหนดจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ 
ตอนเย็นในวันนี้เชิญท่านสมาชิกมาร่วมขอความร่วมมือรับบริจาคสมทบคนละ ๒๐๐ บาท จัดหาของขวัญมาร่วมจับ ชิ้น
ละไม่ต่ํากว่า ๒๐๐ บาท ก็เรียนเชิญมาร่วมกันส่วนรูปแบบก็คงเหมือนเดิมร่วมรับประทานอาหาร แลกของขวัญ พบปะ
พูดคุยกัน วันที่ ๓๐ ธันวาคม งานบวงสรวงศาลปู่ตาเราไม่ได้เบิกเงินงบประมาณแต่ร่วมกันบริจาคเนื่องจากเราทําต่อเนื่อง
ทุกปี เครื่องเซ่น หัวหมู พวงมาลัย เรารับบริจาคผู้ร่วมทําบุญติดต่อที่ส่วนการศึกษาฯและมาร่วมพิธีวันที่ ๓๐ ส่วนวันที่ ๙ 
มกราคม ๒๕๕๙ เป็นงานวันเด็กเราจัดทุกปีปีนี้เราต้องเตรียมงาน พอสว.ด้วยในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ งานวันเด็กจะ
เชิญทา่นสมาชิกมาประชุมอีกวันที่ ๒๕ ธันวาคม มาเสนอแนะให้ความเห็นในการจัดงาน วันที่ ๕ มกราคม งานสวดพุทธา
ภิเษกวัดป่าโนนเมืองรวยศีลทานทางเจ้าสํานักสงฆ์ก็แจ้งมาให้ทาง อบต.ช่วยในการจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานก็คงจะ
ได้ช่วยกันเพราะอยู่ในพื้นท่ีเรา โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ปีนี้ทางเทศบาลก้านเหลืองรับเป็นเจ้าภาพ วันที่ ๓-๔ มีนาคม 
ขอเชิญชวนท่านได้เตรียมตัวไว้ การสมัครเข้าร่วมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชทางผม หัวหน้าส่วนการเกษตร และหัวหน้า
สํานักงานปลัด ได้ไปอบรมที่คลองไผ่ สีคิ้ว มาแล้วและเรากําหนดในปี ๒๕๖๐ จะรับการประเมินเพ่ือรับป้ายอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ซึ่งกําหนดรับที่สระบุรีถ้าเราผ่านได้รับป้ายมีโอกาสที่จะเชิญเสด็จสมเด็จพระเทพฯ มาเยี่ยมชมโครงการใน
พ้ืนที่เรา ฉะนั้นจากนี้ไปทางส่วนการเกษตรต้องจัดทําแผนงานโครงการลงไปดําเนินการอย่างจริงจังเพ่ือความพร้อมใน
การรับการประเมินฯ ก็แจ้งให้ท่านสมาชิกได้ทราบเป้าหมายในการทํางานของ อบต.เรา  

นายไสว  ศรีอุ่น ประธานสภาฯ – ท่านสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมไหมครับ เชิญท่านสํารองครับ 
นายส ารอง  ปตตาทานัง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ – กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ก็ต้อง

ขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารที่ได้จัดสรรงบประมาณไฟฟ้าแสงสว่างที่คุ้มหนองแวงห้วยทราย แต่ตอนนี้ยังไม่สว่างครับ
ติดตั้งไว้เฉยๆ ขอความกรุณาช่วยดูด้วยครับ ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลด้วยซึ่งจุดนั้นเป็นจุดล่อแหลมจุดเสี่ยงอีกอย่างต่อไปเรา
ก็จะมีกล้องวงจรปิดซึ่งก็ถือว่าเป็นการป้องกันที่ดีอีกทางหนึ่งด้วย 

นายพรจิต  สนอุป ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ –  กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติงานกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ที่จัดวันที่ ๓-๔ มีนาคม ก็เหลือเวลาอีกนานแต่การศึกษาดูงานไม่เห็นท่านเลขาได้นํามาเสนอที่ประชุมครับ 

นายจ านงค์   หน่ายโสก  เลขานุการสภาฯ  –  กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ เรื่อง
ไฟฟ้าแสงว่างทางแยกบ้านหนองแวงห้วยทรายผมก็ได้รับแจ้งจาก อบต.บุญยม และก็ได้ประสานการไฟฟ้าแวงน้อยซึ่งเขา
ก็ประสานการไฟฟ้าพลให้เขาบอกตรงนั้นต้องติดตั้งตัวคุมด้วยยังไม่ทันตรวจรับงาน ตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งรัดอยู่ ถ้า
ไฟฟ้าสว่างตรงนั้นกล้องวงจรปิดที่เราไปติดไว้ก็จะเห็นเหตุการณ์ชัดเจนเพราะต้องอาศัยไฟฟ้าแสงสว่างด้วย สําหรับท่าน
พรจิตเสนอการศึกษาดูงานผมคาดว่าจะไม่มีเนื่องจากไม่มีการเสนอมา และทางคณะผู้บริหารก็ยังไม่แจ้งมา คงจะได้
ประชุมกันนอกรอบอีกครั้ง ซ่ึงเป้าหมายก็แล้วแต่ท่านสมาชิกหลังจากวันเด็กก็จะเชิญท่านสมาชิกมาประชุม อาจจะปลาย
เดือนมกราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ก็ดูความพร้อมอีกครั้ง สําหรับพนักงานเราปีที่แล้วเราได้จัดอบรมโอดี จริงๆก็
อยากจะนําภาพการฝึกอบรมมาฉายให้ท่านดูเป็นการอบรมอย่างเข้มข้น ใช้สถานที่เขื่อนอุบลรัตน์ใกล้ๆ วิทยากรก็คน
เดียว เดี๋ยวนี้ภาคราชการ เอกชนเขาก็จะจัดอบรมแบบนี้เยอะ 

นายไสว  ศรีอุ่น ประธานสภาฯ – ท่านสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ 
 

- เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น .- 
 
 
 



  -๑๕- 
 

                                                       (ลงชื่อ) จํานงค์   หน่ายโสก         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
             ( นายจํานงค์   หน่ายโสก ) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย 
 
            (ลงชื่อ)      กิตติศักดิ์  ศรีโยธา         ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา) 
                                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย   
           

 

 (ลงชื่อ)      วิเชียร  ดวงจุมพล                    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายวิเชียร  ดวงจุมพล) 

 (ลงชื่อ)       สุพจน์  ทิพวัฒน์                     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายสุพจน์  ทิพวัฒน์) 

 (ลงชื่อ)      ประยัติ  ศรีอุ่น                        เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นางประยัติ  ศรีอุ่น) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


